

ซินดี้ บิชอพ สุดปลื้ม!! คือนบัลลังก์นั่งแทนพิธีกร “เอเชีย เน็กซ์ ท็อป โมเดล ซีซั่น 6”



ซินดี้ บิชอพ สุดปลื้ม!!

คือนบัลลังก์นั่งแทนพิธีกร “เอเชีย เน็กซ์ ท็อป โมเดล ซีซั่น 6”

เปิดแคทวอล์คประชันความแซ่บอีกครั้ง กับการกลับมาของรายการค้นหาสุดยอดนางแบบ นิวเจนเนอร์เรชั่นใน เอเชีย เน็กซ์ ท็อป โมเดล ซีซั่น 6 (Asia's Next Top Model Season 6) ทางช่อง ฟ็อกซ์ไทย (Fox Thai) ล่าสุดในซีซั่นนี้ยังคงว่าตัวซูเปอร์โมเดลตัวแม่ของไทย ซินดี้-สิรินยา บิชอพ มานั่งแทนพิธีกรหลักของรายการเช่นเคย ทำเอาเจ้าตัวสุดปลื้ม พร้อมมารันทิวว่าครั้งนี้ ดู เด็ด เผ็ด มันส์ ไม่แพ้ซีซั่นที่ผ่านมาแน่นอน

“รู้สึกดีใจมากที่ได้รับเกียรติให้มาทำหน้าที่พิธีกรหลักในรายการ เอเชีย เน็กซ์ ท็อป โมเดล ซีซั่น 6 อีกครั้ง ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของซินดี้ด้วย บอกตรงๆ ว่าเราเองยังมีความตื่นเต้นอยู่เหมือนกัน เพราะถึงแม้ว่าเราจะได้กลับมาเป็นพิธีกรอีกครั้ง แต่การแข่งขันในแต่ละปีจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะซีซั่นที่ 6 นี้ บอกได้เลยว่าพิเศษมาก เพราะเรายกกองมาถ่ายทำกันที่ประเทศไทยตลอดทั้งรายการ ที่สำคัญสาวสวยผู้เข้าแข่งขันทั้ง 14 คนที่ผ่านการคัดเลือกจากทางรายการ ทุกคนมีความพร้อมที่จะลงสนามแข่งขันอย่างเต็มที่ และปีนี้เรายังได้เมนเทอร์หลายท่านที่มาช่วยให้คำแนะนำในชาเลนจ์สุดท้าทายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นช่างภาพแฟชั่นมืออาชีพ ยู ไช้ รวมถึง 3 สาวรุ่นพี่ที่เคยผ่านเวทีรายการเอเชีย เน็กซ์ ท็อป โมเดลมาแล้ว อย่างสาว โมนิกา แชนดา มาเรีย จาก ซีซั่น 3 ซิดิน โกเมซ และ เหวจียิน มินห์ หู จาก ซีซั่น 5 ซึ่งจะมาช่วยเทรนน้องๆ ในแต่ละแคมเปญว่าต้องฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพตัวเองในด้านไหน เพื่อให้ชนะใจกรรมการและผ่านเข้ารอบให้ได้ รับรองว่าแต่ละตอนเข้มข้นมาก และอยากให้แฟนๆ ติดตามกันว่าในบรรดาสาวทั้ง 14 คนนี้ ใครจะสามารถก้าวชัยชนะได้เป็นแชมป์ในซีซั่นนี้ค่ะ”

ติดตามชมรายการ เอเชีย เน็กซ์ ท็อป โมเดล ซีซั่น 6 (Asia's Next Top Model Season 6) ประเดิมเทปแรก พุธที่ 22 ส.ค.นี้ พบกับการเปิดตัวสาวสวยมาดมั่นผู้เข้าแข่งขันทั้ง 14 คน ที่กว่าจะได้ผ่านเข้ารอบมาเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการ พวกเขาต้องผ่านบททดสอบอย่างไรบ้าง ติดตามชมพร้อมกัน เวลา 20.00 น. ทางช่องฟ็อกซ์ไทย (Fox Thai) ผ่าน ทูวี่ชั่นส์ หมายเลข 246, เอไอเอส เพลย์บุ๊กซ์, ทีโอที ไอพีทีวี หมายเลข 303, กู๊ดทีวี หมายเลข 48 และ ทุกวันศุกร์เวลา 21.00 น. ทางช่อง GMM25 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/FoxTVAsia